
 

RE: Beiðni um fund menningar- og ferðamálanefndar Hfj. og ferðamálasamtakanna

Til : hlif65@gmail.com

Frá : Ásbjörg Una Björnsdóttir

Heiti : RE: Beiðni um fund menningar- og ferðamálanefndar Hfj. og ferðamálasamtakanna

Málsnúmer : 1210552

Málsaðili : Ferðamálasamtök Hafnarfjarðar

Skráð dags : 26.10.2012 09:20:00

Höfundur : Ásbjörg Una Björnsdóttir

Blessuð Hlíf,
Menningar- og ferðamálanefnd býður Ferðamálasamtök Hafnarfjarðar velkomin á fund mánudaginn 29. Október kl. 
16:30 í Ráðhúsi Hafnarfjarðar.
 
Endilega staðfestu mætingu.
 
Með kveðju,
Ásbjörg Una
 
 
From: Hlíf Ingibjörnsdóttir [mailto:hlif65@gmail.com]  
Sent: 23. október 2012 19:29 
To: Marín Hrafnsdóttir 
Cc: Dagbjört Gunnarsdóttir; Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir; Jóhanna Marín Jónsdóttir; Unnur Lára Bryde 
Subject: Beiðni um fund menningar- og ferðamálanefndar Hfj. og ferðamálasamtakanna

 
Formleg fyrirspurn til Menningar- og ferðamálanefndar Hafnarfjarðar ásamt 
beiðni um fund nefndarinnar og stjórnar Ferðamálasamtakanna: 
 
Umæða 1: 
Hversvegna er Hafnarfjörður ekki inn í áætlun um jarðvangi á Reykjanes? 
Stjórn ferðamálasamtaka ályktar að það væri betra að Hafnarfjarðarbær væri aðili að Reykjanes jarðvangi. 
 
Umræða 2: 
Ferðamálasamtökin leggja til að vinna við ferðamálastefnu Hafnarfjarðar ásamt viðhorfskönnun og 
framkvæmdaráætlun verði lögð fram sem mögulegt verkefni fyrir fagaðila í ferðamálafræði úr 
háskólasamfélaginu. 
 
Umræðuefn 3:  
Umsókn um IPA styrk: http://www.rannis.is/sjodir/ipa-styrkir/ 
Þar sem Hafnarfjarðarbær yrði tengdur aðili - hafa hlutverk í framkvæmd verkefnisins en beri ekki ábyrgð 
í verkefninu sem Ferðamálasamtök Hafnarfjarðar eru í forsvari fyrir. 
 
Óskum eftir fundi sem eigi síðar en 29. okt. - það liggur á svari vegna umsóknarfrests IPA styrks. 
 
Fyrir hönd ferðamálasamtaka Hafnarfjarðar 
 
Hlíf Ingibjörnsdóttir - ritari 
 

http://www.rannis.is/sjodir/ipa-styrkir/


 
 

 
 


